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Forföll: Kara Arngrímsdóttir 

Fundur hófst kl. 20.30 

1. Verndarar barna - forvarnarnámskeið á vegum Barnaheill 
Rætt um námskeið á vegum Barnaheilla IIVerndarar barna er forvarnarverkefni 
Barnaheilla gegn kynferðisofbeldi á börnum. Námskeiðið er ætlað öllum 18 ára og 
eldri og beinum við aðallega sjónum okkar að öllum þeim sem eiga börn og vinna 

, 
með eða fyrir börn." Akveðið að skoða nánar. 

2. RIG 2023 - uppgjör 
Farið var yfir uppgjörið. Ljóst er að tap var áRG 2023. 

3. Rannis - umsókn um styrk 
Ákveðið að sækja um styrk fyrir ljósum og hljómkerfi. 

4. Landsliðið 
Haldið hefur verið einn fundur hjá landsliðsnefnd. Formaður landsliðsnefndar er 
Davíð Stefánsson. 
Rætt var um landsliðsstarfið og styrki í kringum starfið. 
Helga ætlar að leita upplýsinga varðandi stöðu styrkja vegna móta EM og HM. 
Einstakingar í landsliðum þurfa að skrifa undir landsliðssamning sem ísí útvegar. 
Afreksbúðir ísí fyrir 12-18 ára verða einu sinni á önn. 

5. Salir fyrir mót 
Vantar sali fyrir mót febrúar og apríl mót. Athuga þarf með fleiri sali þar sem 
Laugardalshöll, Álftanes og Kórinn eru upptekin. 
Búið að bóka Strandgötu 9. og 10. mars 

6. Ferðastyrkir fyrir 16 ára og yngri 
Rætt var um hvort að senda eigi börn og eitt foreldri með barni eða foreldri beggja. 
Fararstyrkur á að borgast þannig að maður komist á þann stað sem mótshaldari 
sækir viðkomandi. 
Helga afla frekari upplýsinga og skoða þarf framhaldið. 

7. Erindi frá stjórn OíK 
Stjórn barst erindi varðandi notkun samfélagsmiðla. Stjórn er sammála um að það 
eigi að nota þessa miðla til að efla dansíþróttina. Ákveðið að gera drög að 
leiðbeiningum um samfélagsmiðla DSí. 

8. Erindi frá samskiptaráðgjafa ísí 
Erindi fært í trúnaðarmálabók. 

9. Önnur mál 
a) Athugasemd um kynningu á einstaklingum í Landsliðsnefnd 
b) Acrobat - þurfa að stofna íþróttafélag og vera aðili að héraðssambandi til að fá 
aðild að ost 



e) R G - dagsetningin ekki staðfest. Send verður tilkynning um hvenær dagsetning 
verður. 
d) NEC - ekki komin staðsetning í Eistlandi - yrði haldið sömu helgi og annað mót. 
e) R G - ætti að vera tekjulind fyrir sambandið. Þurfum að vera í góðu samstarfi við 
íBR varðandi skipulag og framlag. 
f) Vantar fleiri aðila í mótanefnd. Helga ætlar að senda póst á félögin um að 
tilnefna fulltrúa í nefndina. 

Fleira ekki tekið fyrir. 

Fundi slitið kl. 22:50 

Fundagerð ritaði Svava Halldóra Friðgeirsdóttir 


